



Our Community  
Our Commitment



## Gia Hạn Việc Tuyển Mộ Hội Đồng Quản Trị CalOptima

Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) xin loan báo việc tuyển mộ các thành viên cho Hội Đồng Quản Trị CalOptima sẽ được gia hạn. Là một cơ quan bảo hiểm y tế công cộng của Quận, CalOptima phục vụ gần 935,000 các thành phần lợi tức thấp bao gồm trẻ em, người lớn, cao niên và những người khuyết tật. Cơ Quan Y Tế CalOptima được thành lập từ năm 1995 để đáp ứng với một sự khó khăn của hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương trong việc thỏa mãn nhu cầu của những cư dân Quận Cam dễ bị tổn thương. Ngày hôm nay, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe CalOptima Health là một cơ quan bảo hiểm sức khỏe lớn nhất tại Quận Cam và được thừa nhận trên toàn tiểu bang trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe đầy phẩm chất. Sứ mạng của Cơ Quan Y Tế CalOptima là phục vụ sức khỏe của các thành viên với sự tuyệt hảo và thành tín, tôn trọng giá trị và nhu cầu của mỗi người.

Cơ Quan HCA hiện đang tìm kiếm những ứng viên đại diện cho những tầng lớp, quyền lợi, khu vực địa lý khác biệt của cư dân Quận Cam và có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn để điều hành hệ thống bảo hiểm y tế công cộng.

**Đề nghị đơn ứng viên cho một vai trò trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, xin hoàn tất đơn nộp vào lúc 5 giờ chiều (PST) ngày 10 Tháng Năm, 2024.** Đơn nộp có thể tìm thấy trên mạng của HCA tại [ochealthinfo.com/caloptima](http://ochealthinfo.com/caloptima). Chúng tôi có thể tái thu nhận đơn hay gia tăng thời gian tuyển mộ.

Xin gửi đơn đã hoàn tất và bản tóm tắt kê khai lý lịch đến:

OC Health Care Agency  
Attention: James Kim  
405 W. 5<sup>th</sup> Street, Suite 710  
Santa Ana, California 92701

Xin lưu ý tất cả các đơn nộp đều được coi là hồ sơ công cộng.

Những ứng viên được chọn lựa sẽ bắt đầu phục vụ sau khi được Hội Đồng Giám Sát Quận Cam tuyển chọn. Những cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị CalOptima cơ bản được tổ chức vào mỗi Thứ Năm đầu tháng vào lúc 2 giờ chiều tại trụ sở chính của CalOptima, tọa lạc tại 505 City Parkway W. Thuộc Thành Phố Orange.

Các đơn nộp được chấp nhận cho những **vị trí sau đây** trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima:

1. Một người phải là giám đốc điều hành bệnh viện hiện tại hay đã từng là giám đốc điều hành bệnh viện.
2. Một người có giấy phép cung cấp y tế hiện đang hành nghề và là người không làm chủ hay là một nhân viên điều hành hay là một thành viên của hội đồng quản trị của một hiệp hội y sĩ độc lập có kế ước hay một tổ hợp cung cấp y tế.

3. Một người có giấy phép hiện đang hành nghề y sĩ và cũng là người đại diện cho một hiệp hội y sĩ độc lập có kế ước hay một tổ hợp y tế.
4. Một người là thành viên của công chúng là người cư dân hợp pháp của Quận Cam.
5. Một người là chuyên viên kế toán hay tài chính công, hay là một luật sư hiện đang là thành viên hoạt động trong luật sư đoàn của tiểu bang California.
6. Một người là đại diện của bệnh xá cộng đồng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, là đại diện của một trung tâm y tế hợp lệ với liên bang.
7. Một người hiện tại là tham dự viên của Cơ Quan CalOptima hay là thành viên gia đình của một tham dự viên hiện tại của Cơ Quan CalOptima. Để làm rõ nghĩa cho sự phân biệt “thành viên gia đình” có nghĩa là cha mẹ, anh em, cha mẹ nuôi, người giám hộ luật định của tham dự viên Cơ Quan Y Tế CalOptima.

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với James Kim tại số (714) 834-3883 hay qua điện thư tại [jameskim@ochca.com](mailto:jameskim@ochca.com).

###